

Bình Định, ngày 27 tháng 02 năm 2020



THƯ CHÚC MỪNG
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

Các thầy thuốc và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Bình Định thân mến!

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020), thay mặt UBND tỉnh, tôi thân ái gửi tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 65 năm qua, cùng với cả nước, ngành Y tế tỉnh ta đã có sự chuyển biến tích cực: Mạng lưới y tế dự phòng, khám chữa bệnh được hoàn thiện; tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế ngày càng phát triển; chất lượng khám chữa bệnh được cải thiện đáng kể. Các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành Y tế luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần nhân văn, nhân ái "**Thầy thuốc như mẹ hiền**" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà, tôi trân trọng ghi nhận, cảm ơn và biểu dương những thành tích và những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Bình Định trong thời gian qua.

Ngày 27/2 năm nay, chúng ta kỷ niệm 65 Ngày Thầy thuốc Việt Nam trong tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nước ta. Tôi mong rằng, toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao y thuật để hoàn thành tốt sứ mạng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tôi tin tưởng với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết của đội ngũ thầy thuốc và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, ngành Y tế sẽ luôn giữ vững tinh thần, sẵn sàng "chiến đấu" với dịch bệnh, lập nhiều thành tích tốt đẹp hơn nữa, xứng đáng với truyền thống của ngành và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Chào thân ái,

Hồ Quốc Dũng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định